

Thư Cám Ơn Của Lm. Giuse Hồ Thứ, Giáo Xứ Kim Long - Huế (1/7/2008)

Tổng Giáo Phận Huế Giáo Xứ Kim Long 37 Phạm Thị Liên Huế - VIỆT NAM ĐT : (054) 519 807 Huế ngày 01 tháng 7 năm 2008 Trọng kính Cha Gia Trưởng Phaolô, Kính thăm Quý Anh Chị Em trong Gia Đình Bác Ái Phaolô rất quý mến, Lời đầu thư con xin thay mặt toàn thể giáo dân Kim Long, đặc biệt là các anh chị em nghèo khó, bệnh hoạn, tật nguyền, kể cả quý bà con ngoài công giáo phải sống cảnh thiếu thốn, khổ đau, hoạn nạn, để nói lên lời chào thăm thân ái và tấm lòng biết ơn sâu xa của chúng con đối với Cha Gia Trưởng và Anh Chị Em trong Gia đình Phaolô. Thưa Cha và Anh Chị Em, trong suốt năm vừa qua con rất muốn liên lạc nhiều với Cha và GD Phaolô, nhưng phần bận bịu với công việc giảng dạy ở Đại Chủng Viện Huế, phần phải phục vụ tại Giáo xứ Kim Long, phần khác con cũng muốn đợi các em học sinh kết thúc năm học 2007-2008 để có bảng tổng kết của Lớp Học Tình Thương do Quý Anh Chị Em đỡ đầu, nên mãi đến hôm nay con mới viết thư kính thăm và báo cáo về việc chi tiêu khoản tiền 1.500 US mà Chị Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyễn đã thay mặt GĐBA Phaolô gửi về cho chúng con ngày 30/07/2007. Như con đã tưởng trình trong những dịp trước đây cũng như chính mắt một số Anh Chị Em đã chứng kiến dịp về thăm Quê Hương và chia sẻ niềm vui trước đây, vùng Kim Long chúng con tuy thuộc thành phố Huế nhưng rất nhiều gia đình lâm phải cảnh ngặt nghèo thiếu thốn, nhất là nạn các em nghèo phải bỏ học nửa chừng vì không có tiền đóng cho Nhà Trường hoặc không có tiền để "học thêm" (tức là học ngoại khóa để có thể theo kịp chương trình của Nhà Trường), và đặc biệt là Trại Tâm Thần gay trước mặt Nhà Thờ chúng con gồm 285 bệnh nhân của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mà Quý Anh Chị đã có dịp viếng thăm, yêu thương tặng quà và chụp hình. Con cũng xin được nói rõ hơn về chương trình "Lớp Học Tình Thương Kim Long" của chúng con. Để giúp các em thuộc các gia đình nghèo khổ đông con khỏi phải bỏ học nửa chừng hoặc phải theo học các môn ở Nhà Trường cách quá khó khăn (vì giáo viên ở trường thường dạy chiếu lệ để "buộc" học sinh phải "học thêm" ở các lớp do họ dạy kèm ở tư gia với giá học phí rất cao !), chúng con đã vận động một số giáo viên bất kể lương giáo tình nguyện dạy miễn phí ban đêm cho các em nghèo bất kể lương giáo trong vùng. Kết quả có 13 giáo viên tình nguyện (trong đó 7 giáo viên là giáo dân Kim Long) phục vụ cho hơn 160 em nghèo từ lớp 6 đến lớp 11, học thêm các môn chính : Anh văn, Toán, Lý, Hóa. Các giáo viên này là những người thiện nguyện, không nhận đồng thù lao nào. Tuy nhiên để tổ chức và duy trì lớp học này chúng con cũng cần ngân sách để : 1/ gửi chút tiền xăng cho giáo viên trong suốt cả năm (400.000 VNĐ x 13 thầy cô = 5.200.000 VNĐ, vì có một số thầy cô ở xa, 2/ mua phấn, viết và các dụng cụ giảng dạy khác cũng như tài liệu giảng dạy và học tập cho giáo viên và các em nghèo, 3/ tổ chức các buổi họp mặt trao đổi tổng kết kinh nghiệm, 4/ tổ chức một buổi dã ngoại cuối năm cho các thầy cô. Vì thế với số tiền do lòng bác ái của Anh Chị em gửi (1.500 US x 16.070 VNĐ = 24.105.000 VNĐ), chúng con đã chi vào các việc cụ thể như sau : - 200 US cho Nhà Trẻ Bình Minh của Soeur Lucia Nguyễn Thị Bình (xin xem thư Báo cáo cụ thể và hình ảnh gửi qua Bưu điện). - 11.250.000 VNĐ (= 700 US) để tổ chức lớp học Tình Thương miễn phí cho hơn 160 em nghèo bất kể lương giáo trong vùng suốt cả niên khóa 07-08 (xin xem hình ảnh gửi kèm theo thư này). - 3.989.000 VNĐ (= 250 US) tổ chức một BỮA ĂN NHÂN ÁI cho 285 bệnh nhân Trại TâmThần (xin xem Báo cáo cụ thể gửi theo thư này). - 5.624.050 VNĐ (=350 US) quà cho những người nghèo khổ trong vùng bất kể lương giáo dịp Noel 07 và Đại lễ Phục Sinh 08, đặc biệt thăm viếng cứu trợ nạn nhân lũ lụt bất kể lương giáo trong mùa đông vừa qua (tặng 1000 gói mì ăn liền cho các gia đình bị nạn /xin xem hình ảnh gửi kèm theo thư). Cuối cùng con xin trình cùng Cha và Quý Anh Chị em một riêng tư : để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Đại Chủng Viện và Giáo Phận Huế, Bề Trên đã sai con sang Pháp tiếp tục việc học chừng 2-3 năm, vì thế ngày 25/05/08 vừa qua con đã bàn giao việc phục vụ tại Giáo xứ Kim Long cho Cha Micae Nguyễn Hữu Đức. Tuy không còn có dịp cộng tác với Cha Gia Trưởng và Anh Chị Em như trước, nhưng con hy vọng mỗi thâm tình trong lý tưởng phục vụ giữa chúng ta vẫn luôn bền chặt. Chắc chắn trong tương lai Cha Nguyễn Hữu Đức sẽ có dịp liên lạc nhiều với GĐBA Phaolô. Phần con hiện đang ở Pháp (từ 14/06/08), không biết có dịp sang Mỹ để chào thăm Cha Gia Trưởng và Quý Anh Chị Em không, nhưng chắc chắn một điều là GĐBA Phaolô luôn hiện diện trong lời cầu nguyện và Thánh Lễ con dâng mỗi ngày, đặc biệt kể từ lần gặp gỡ dịp